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ระเบยีบวาระที ่๑       เรือ่งที่ประธานจะแจง้ตอ่ทีป่ระชมุ 
 1.1 แนะน าข้าราชการโอนย้ายใหม่ 
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เริ่มประชมุเวลา ๑๓.๓๐  น. 
       เมื่อครบองค์ประชุม นายชัยวัฒน์ หว่านผล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ปากทะเล เป็นประธานในที่ประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบยีบวาระที ่๑       เรื่องที่ประธานจะแจง้ตอ่ทีป่ระชมุ 
ประธานสภาฯ 1.1 แนะน าขา้ราชการโอนยา้ยใหม ่
   ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลได้รับโอนย้ายนายคมสัน กรรณเทพ 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน จากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร มาต าแหน่งด ารงเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สังกัดส านักปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลปากทะเล ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

 
 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

มติที่ประชุม ...........................ทราบ..................................................................................................... 
 
ประธานสภาฯ 1.2 การประชาสมัพนัธ์พระราชบัญญตัิการเดนิเรือในน่านน้ าไทย (ฉบบัที ่17)  
     พ.ศ.2560 
 
   ด้วยกรมเจ้าท่าแจ้งว่าพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.

2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.2456 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพ่ือควบคุมการ
ปลูกสร้ า งอาคารหรือสิ่ ง อ่ืนใดในแม่น้ า  ล าคลอง ทะเล  ทะเลสาบ และชายหาด
สาธารณประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาล าน้ าส าหรับการพาณิชยนาวี การเกษตรกรรม
และการป้องกันอุทกภัย ท าให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ าที่ไม่มี
ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างหรือมีใบอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต มีหน้าที่
ต้องรายงานต่อกรมเจ้าท่าหรือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพ้ืนที่ที่สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ า
ตั้งอยู่ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ (ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560) 
หากเพิกเฉยไม่รายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะมีโทษทางอาญาและปกครอง 

   ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ าทั้งในภาคราชการและประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ การมีผลบังคับใช้
และข้ันตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 

 
   จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
มติที่ประชุม ...........................ทราบ....................................................................................................... 
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ประธานสภาฯ 1.2 การเตรยีมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ ป ี2560 
  ด้วยอ าเภอบ้านแหลมได้แจ้งว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศ

ฤดูร้อนของประเทศ พ.ศ.2560 จะเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ และจะสิ้นสุด
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม คาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมจะมีค่าใกล้เคียงกับปี 2559 อาจ
ส่งให้ปริมาณน้ าฝนมีไม่เพียงพอกับความต้องการในหลายพ้ืนที่ทั้งด้านอุปโภคและการ
เกษตรกรรมโดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 

  อ าเภอบ้านแหลมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ด าเนินการดังนี้ 

1. จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับ
ต าบล ปี 2560 เพ่ือบูรณาการการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันต่อเหตุการณ์ 

2. พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.
2556 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.2560 ด้านต่างๆ 

3. หากเกิดภัยแล้งในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ให้อ าเภอบ้านแหลมทราบ
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติ 

 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
มติที่ประชุม ............................ทราบ...................................................................................................... 

ระเบยีบวาระที ่๒      รบัรองรายงานการประชมุ 

ประธานสภาฯ           ๒.๑ รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลปากทะเล สมยัสามัญ  
      สมยัแรก ประจ าป ี๒๕60 เมือ่วนัพธุที ่15 เดอืนกุมภาพันธ ์พ.ศ.๒๕60 
 

ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเล และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

 
ประธานสภาฯ ……………………..รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม………………. 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเล หรือคณะผู้บริหารท่านใด เห็น

ควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดๆในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอให้ยกมือขึ้น 
 
มตทิีป่ระชมุ        ………………………ไม่มี..........................................................................................................  
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ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลท่านใด เห็นควรรับรอง

รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอให้ยกมือขึ้น 
 

มตทิีป่ระชมุ        .........................รับรองรายงานการประชุมทั้งฉบับ  ด้วยมติ......7.......เสียง........................ 
 

ระเบยีบวาระที ่3  กระทูถ้าม 
 ………………….…ไม่มี……………………………………………………..………………………………………. 
 
ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิน่ตัง้ขึน้พจิารณาเสรจ็แลว้ 
 ……….……………ไม่มี…………………………………………………………..……………………….………… 

ระเบยีบวาระที ่5      เรื่องทีเ่สนอใหม่ 
ประธานสภาฯ 5.1  รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา ประจ าปี 2560 (รอบเดือนเมษายน) 
 

  ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงมีนาคม พ.ศ.2560) ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากทะเลเพื่อทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

 

นายก อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30(5) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  รายละเอียดขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง 
 

นักวิเคราะห์ฯ  ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ทะเล ได้มีการประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ปาก
ทะเล ประจ าปี พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงมีนาคม พ.ศ.
2560) ในวันศุกร์ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 ไปแล้วนั้น สรุปโครงกา ที่ด าเนินการไปแล้ว
บางส่วนและบางโครงการด าเนินการ เสร็จสิ้นทั้งหมด 24 โครงการ ดังมีรายละเอียด
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ประจ าปี 
พ.ศ.2560 ดังนี้ 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ใน
แผน จ านวน 24 โครงการ ยังไม่มีโครงการที่ด าเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงติดต่อขอตัวช่าง
เพ่ือมาด าเนินการเขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้างอยู่ 
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  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน
โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวน 33 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จ านวน 13 
โครงการ 

  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และรักษาความสงบ
เรียบร้อย จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวน 5 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
จ านวน 1 โครงการ 

  4.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้ านการวางแผน การส่ ง เสริม  การลงทุน              
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวน 6 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จ านวน 1 โครงการ 

  5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวน 6 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
จ านวน 2 โครงการ 

  6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวน 3 โครงการ ยังไม่มีการด าเนินการ
โครงการเนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการ เช่น โครงการแห่เทียนพรรษา  

  7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในองค์การและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวน 28 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ จ านวน 7 โครงการ 

  สรุป จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน ปี 2560 มีจ านวน 104 โครงการ และ
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.08 

 
  และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2560 

ไดร้่วมกันพิจารณาตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ระบบ e-plan) ซึ่งขณะนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลได้ด าเนินการลงข้อมูลในระบบ 
e-plan ในบางโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะเสนอผู้บริหารประกาศให้ประชาชน
ทราบต่อไป  

 
  จึงเรียนให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
ที่ประชุม                  .........................ทราบ....................................................................... ................................... 
 
 

ประธาน 5.2 การขอยกเลกิญตัติการอนุมตัจิา่ยขาดเงนิสะสม โครงการก่อสรา้งห้องสุขา  
 
   ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลเสนอ

ญัตติการขอยกเลิกญัตติการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างห้องสุขาให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลทราบ เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
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นายก อบต.   ตามที่กระผมได้เสนอญัตติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างห้องสุขาไปแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2559 และที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างห้องสุขา ขนาดกว้าง 7 
เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร งบประมาณ 1,090,000 
บาท ด้วยมติ 4 เสียง ไม่อนุมัติ 1 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง นั้น  เนื่องจากทางผู้บริหารเห็น
ว่าแบบและประมาณการสูงเกินไป จึงขอถอนมติวาระที่ 5 โครงการก่อสร้างห้องสุขา ในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี 2559 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 55  

 
ประธานสภาฯ    ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลท่านใด ประสงค์จะ

อภิปรายในญัตติการขอยกเลิกญัตติการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างห้องสุขา               
เรียนเชิญอภิปรายได้เลยครับ 

 
สมาชิก .........................ไม่มี..........................................................................................................  
มติที่ประชุม   อนุมัตใิห้ยกเลิกญัตติการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างห้องสุขา  ด้วยมติ

......7.......เสียง ไม่อนุมัติ....-........เสยีง งดออกเสยีง....1.....เสียง 
 ประกอบด้วย 
  1.นายไพฑูรย ์ รบขันธ์   รองประธานสภาฯ 
  2.นางสาวพัชรียา พิเศษประสานกุล  สมาชิกสภาฯ ม.1 
  3.นางสุนันทา แจ่มศรี   สมาชิกสภาฯ ม.2 
  4.นายประเสริฐ จุมพร   สมาชิกสภาฯ ม.3 
  5.นายสามารถ มลสุกะ   สมาชิกสภาฯ ม.3 
  6.นายโชติ  ฉ่ าทรัพย์  สมาชิกสภาฯ ม.4 
  7.นางสาวนิตยา สิงห์เทียน  สมาชิกสภาฯ ม.4 
 
ประธาน 5.3 การจา่ยขาดเงนิสะสม 
 
   ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลเสนอ

ญัตติการจ่ายขาดเงินสะสมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลทราบ เพ่ือ
พิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
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นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลที่เคารพ 

กระผมขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายใน
ท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบยอดเงินสะสมและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส ารองเงินสะสมไว้เพ่ือจ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 

   1.ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง
บุคลากรท้องถิ่น ประมาณสามเดือน 

   2.ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัยโดยส ารองไว้ร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสม
คงเหลือตามข้อ 1 คงเหลือเงินที่สามารถใช้ได้  

   ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเล มียอดเงินสะสมก่อนมีมติจ่ายขาดเงิน
สะสม เป็นจ านวนเงิน......16,737,367.99.......บาท และมีทุนส ารองเงินสะสม เป็นจ านวน
เงิน.....12,452,875.11.....บาท 

   (ตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากทะเลรายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560) จึงขอจ่ายขาดเงิน
สะสม ดังนี้ 

  5.3.1 โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริการประชาชน 
   เนื่องจากปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลได้ท าการก่อสร้างอาคารกีฬาเฉลิม

พระเกียรติฯ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีการใช้อาคารส าหรับจัดกิจกรรมเพ่ือส่วนรวมต่างๆ แต่
ยังขาดห้องน้ าสาธารณะในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมประกอบกับ อบต.
ปากทะเลอยู่ติดกับถนนสายหลักเส้นเลียบชายทะเล มีผู้สัญจรไปมาจ านวนมาก แต่ยังขาดสิ่ง
อ านวยความสะดวก บางครั้งต้องมีการไปใช้ห้องน้ าในส านักงาน อบต.ปากทะเล และเพ่ือ
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนโดยได้มีการสร้างร้านค้าชุมชนเป็นที่ส าหรับซื้อขายสินค้าชุมชนใน
อนาคตของต าบลปากทะเล ประกอบกับหนังสือที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านแหลม ที่ พบ 
0518/ว 185 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก
ในสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะ ได้แจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดย
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการพัฒนาสังคมที่เน้นการพัฒนา “คน” เป็นตัวตั้ง ให้ความส าคัญดับ
คนตั้งแต่วัยเด็ก วัยสูงอายุ ตลอดจนคนพิการ ซึ่งในการมอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ได้เสนอให้ส่วนราชการ สถานที่สาธารณะ แต่ในขณะนี้ยังไม่มีการตอบรับในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ 
จึงมอบหมายให้สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะจัดท าสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือทุกคน โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ประกอบด้วย ทางลาดเข้าห้องน้ า ป้ายบอกทาง เพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเข้าสู่สังคมวัยสูงวัย ดังนั้นจึงขอสร้างห้องน้ าบริการประชาชน ตามแบบ 
ปร.4 และ ปร.5 ต่อไป 
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 5.3.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักน้ า 
   เนื่องจากการก่อสร้างอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ เสร็จเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว               

มีการใช้อาคารส าหรับจัดกิจกรรมเพ่ือส่วนรวมต่างๆ แล้ว แต่ยังขาดถนนที่เข้าออกอาคารหรือ
เข้าสนามกีฬา ถนนเดิมที่มีอยู่ เวลาฝนตกมีน้ าท่วมขัง ดังนั้น เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ระบายน้ ามิให้ท่วมขัง จึงขอก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก
น้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุมนี้ 
 

ประธานสภาฯ   ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลท่านใด ประสงค์จะอภิปรายใน
ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

   5.3.1โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริการประชาชน   
   5.3.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักน้ า 
   เรียนเชิญอภิปรายเรียงล าดับเลยครับ 
 

สมาชิก ................ไม่มี......................................................................................................................... 
 

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริการประชาชน 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริการประชาชน งบประมาณ 
617,000บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยมติ...7...เสียง ไม่อนุมัติ...-...เสียง งด
ออกเสียง......1......เสียง 

 ประกอบด้วย 
  1.นายไพฑูรย ์ รบขันธ์   รองประธานสภาฯ 
  2.นางสาวพัชรียา พิเศษประสานกุล  สมาชิกสภาฯ ม.1 
  3.นางสุนันทา แจ่มศรี   สมาชิกสภาฯ ม.2 
  4.นายประเสริฐ จุมพร   สมาชิกสภาฯ ม.3 
  5.นายสามารถ มลสุกะ   สมาชิกสภาฯ ม.3 
  6.นายโชติ  ฉ่ าทรพัย์  สมาชิกสภาฯ ม.4 
  7.นางสาวนิตยา สิงห์เทียน  สมาชิกสภาฯ ม.4 

 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักน้ า 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็และวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ

พักน้ า งบประมาณ  807,000 บาท (แปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยมติ.....7........เสียง   ไม่อนุมัติ......-
......เสียง งดออกเสียง.....1.......เสยีง 
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 ประกอบด้วย 
  1.นายไพฑูรย ์ รบขันธ์   รองประธานสภาฯ 
  2.นางสาวพัชรียา พิเศษประสานกุล  สมาชิกสภาฯ ม.1 
  3.นางสุนันทา แจ่มศรี   สมาชิกสภาฯ ม.2 
  4.นายประเสริฐ จุมพร   สมาชิกสภาฯ ม.3 
  5.นายสามารถ มลสุกะ   สมาชิกสภาฯ ม.3 
  6.นายโชติ  ฉ่ าทรัพย์  สมาชิกสภาฯ ม.4 
  7.นางสาวนิตยา สิงห์เทียน  สมาชิกสภาฯ ม.4 
 

ระเบยีบวาระที ่5.4  การพจิารณาโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ.2560 ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 
  ตามที่นายวิโรจน์ ศรีนาค นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลได้ เสนอ

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน            
1 รายการ 

  โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร Asphal Concerte  แบบ Overray 
  โอนลด 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟ้าถนน 
  งบลงทุน 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนมะขามย่างเนื้อ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอน

มะขามย่างเนื้อ หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านนางทองหล่อ อินทร์มีถึงบ้านนางสาคร มั่งคั่ง) ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของ อบต.ปากทะเล ตั้งจ่ายไว้ 390,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน 349,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน จ านวน 41,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟ้าถนน 
  งบลงทุน 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร Asphal 

Concerte แบบ Overray ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา  0.15 เมตร ปริมาณ
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ปากทะเล  ตั้งจ่ายไว้-บาท เบิกจ่าย
แล้วคงเหลือ-บาท  ขอโอนเพ่ิม  349,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 349,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
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  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 ก าหนดว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายในญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งเป็นรายการ
ใหม่ โครงการปรบัปรงุถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร Asphal Concerte  แบบ Overray ขอเรียน
เชิญครับ 

   
มตทิีป่ระชมุ ..........................-ไม่มี-..........................................................................................................  
 
ประธาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเลท่านใด อนุมัติให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ
โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร Asphal Concerte  แบบ Overray ตามญัตติที่
เสนอ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งเป็น

รายการใหม่ รายการ โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร Asphal Concerte แบบ 
Overray  จ านวน 349,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ด้วยมติ....7....เสียง งดออกเสียง
......1....เสียง 

  ประกอบด้วย 
  1.นายไพฑูรย ์ รบขันธ์   รองประธานสภาฯ 
  2.นางสาวพัชรียา พิเศษประสานกุล  สมาชิกสภาฯ ม.1 
  3.นางสุนันทา แจ่มศรี   สมาชิกสภาฯ ม.2 
  4.นายประเสริฐ จุมพร   สมาชิกสภาฯ ม.3 
  5.นายสามารถ มลสุกะ   สมาชิกสภาฯ ม.3 
  6.นายโชติ  ฉ่ าทรัพย์  สมาชิกสภาฯ ม.4 
  7.นางสาวนิตยา สิงห์เทียน  สมาชิกสภาฯ ม.4 
 

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่น ๆ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเล และผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใด               

มีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ ขอให้ยกมือขึ้น 
 
นายก อบต.   ขอให้สมาชิกหมู่ที่ 4 ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือด าเนินการจัดประชุมประชาคม

หมู่บ้าน เพ่ือหามติในการโอนศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ให้กับทาง อบต.ปากทะเล ซึ่งถ้าชาวบ้านตก
ลงก็ขอให้น าเรื่องเข้าประชุมสภาฯ ในสมัยต่อไป 
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ประธานสภาฯ  ขอชี้แจงเรื่องการก่อสร้างถนนหน้าโรงเรียนบ้านดอนมะขามซึ่งมีระยะทาง

ช ารุดประมาณ 50 เมตร ซึ่งถ้าจะให้ผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการ ไม่มีผู้รับเหมาใดรับท าเนื่องจาก
ระยะทางสั้น ดังนั้น นายกอบต.ปากทะเลจึงได้ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการก่อสร้าง
ถนนจากบ้านนางทองหล่อถึงบ้านนางสาคร หมู่ที่ 1 ระยะทาง 140 เมตร มาเป็น โครงการ
ปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร Asphal Concerte แบบ Overray  ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 200 เมตร ซึ่งเป็นการเพิ่มระยะทางถนนที่ช ารุดบริเวณหน้าโรงเรียนเข้าไปด้วย 

 
ประธานสภาฯ  ขอบคุณสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ให้กับสนับสนุนด้านอาหาร

ในงานวันสงกรานต์ 
 
นายก อบต.  ตอนนี้ อบต.ปากทะเลยังไม่มีช่าง ดังนั้นงานก่อสร้างต่างๆ จึงออกได้ล่าช้า

เนื่องจากเราได้ขอตัวช่างมาจาก อบต.ถ้ ารงค์ ซึ่งเขาก็มีงานในหน้าที่ของเขา แต่จะพยายามออก
งานให้ได้มากที่สุด 

 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเล และผู้ เข้าร่ วมประชุมท่านใด             

มีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนอให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลา
มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ 

 

ปดิประชุมเวลา 14.20  น.                                   
      

                                                         
 


